
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2564 
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ชั้น 2) 
----------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภา อบต.บางเตย มานพ  เฟ่ืองบางหลวง  
2 นายพูลผล แซ่ซี รองประธานสภา อบต.บางเตย พูลผล  แซ่ซี 
3 นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภา อบต.บางเตย ธนิศา  รอดรักวงศ์ไท 
4 นายบุญมี น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 1 บุญมี  น้อยประชา 
5 นายวิม เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 วิม  เปรมปรีดิ์ 
6 นายเสรี ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 เสรี  ปิ่นบัวทอง 
7 นายสุรวุฒ ิ เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ  เกติพันธ์ 
8 นายสมศักดิ์ สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 สมศักดิ์  สร้อยทอง 
9 นายอรรถพล พลชัย สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 อรรถพล  พลชัย 

10 นายนิคม เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 5 นิคม  เจริญลักษณ์ 
11 นายฉลอง จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 ฉลอง  จันทราภาษ 
12 นายอุทัย แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 อุทัย  แย้มประชา 
13 นางสาววารุณี แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 7 วารุณี  แซ่บู๊ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี – 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  นายวิทยา ชิวค้า นายก อบต.บางเตย วิทยา  ชิวค้า 
2 นายสุรพัต การะเกตุ รองนายก อบต.บางเตย สุรพัต  การะเกตุ 
3 นายสมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง รองนายก อบต.บางเตย สมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง 
4 นายณัฏฐพล สุขนันทฬส ปลัด อบต.บางเตย ณัฏฐพล  สุขนันทฬส 
5 นางจุฑามณี สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัด จุฑามณี  สืบเสียง 
6 นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัชรินทร์ธรณ์  สมบูรณ์พงศ์ 
7 นางพนิดา ประชาชน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ พนิดา  ประชาชน 
8 นางสาวปัตติยา อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา  อาระหัต 
9 นางสาวศุภิมา จ้อยบ ารุง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศุภิมา จ้อยบ ารุง 

10 นางสาวณัฐกาญจน์   เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ ณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน 
11 นางสาวสวิตตา   ตุ่นอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวิตตา  ตุ่นอินทร์ 
12 นายนราศักดิ์ จันทร์กลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นราศักดิ์  จันทร์กลัด 
13 นายอ านาจ  ประสงค์สันติสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ านาจ  ประสงค์สันติสุข 
14 นายณรงค์ฤทธิ์ โถค้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ณรงค์ฤทธิ์  โถค้า 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
15 นายมนตรี การะเวก ที่ปรึกษานายก อบต.บางเตย มนตรี  การะเวก 
16  นางวีณา แก้วอนุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเตย วีณา  แก้วอนุ 
17 นางสาวทัตติยา น้อยพิทักษ์ ครู กศน.ต าบลบางเตย ทัตติยา  น้อยพิทักษ์ 
18 นางอรวรรณ สรรเพชญวิทยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อรวรรณ  สรรเพชญวิทยา 
19 นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อมราภรณ์  ไทยทวี 
20 นางสาวจตุพร ก้อนเมฆ นักวิชาการพัฒนาชุมชน  จตุพร  ก้อนเมฆ 
21 นางมาริษา กมลเวช ท้องถิ่นอ าเภอสามพราน มาริษา  กมลเวช 

 

เปิดประชุมเวลา   09.30 นาฬิกา 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ    
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย                                                                                                                         
    1. ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และก าหนดสมัย  
    ประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป 2. พิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณ    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. พิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)    
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน     
    ต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ว่ามีข้อความใดผิดพลาดต้อง              
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน        
    การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาฯ ด าเนินการต่อไป  
นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่านการ    
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว        
    แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและ   
    พิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม   รับทราบ (และร่วมกันตรวจรายงานการประชุมทีละหน้า) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม        
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี     
     2563 เมือ่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
    - เห็นชอบ 13   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    - งดออกเสียง    - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
 

                                                                                                        /ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ได้แก่ เรื่องการตรวจ   
    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ตามเอกสาร         
    การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ที่แจกให้แล้ว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
    5.1 ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และก าหนด  
    สมัยประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภ าท้องถิ่น                    
    พ.ศ. 2547 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วฯ และให้ประธานสภาท้องถิ่น      
    น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ (3) ส าหรับองค์การ     
    บริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุม   
    สามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด         
    กี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป    
    และมีก าหนดกี่วัน และข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี         
    ระยะวเลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น      
     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ     
    ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ    
    ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  
    เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น   
    พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - ให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ 
นายอรรถพล พลชัย  ผมสมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ที่ 4 โดยมีผู้รับรองคือ นายนิคม  เจริญลักษณ์ สมาชิก     
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  สภา อบต.หมู่ที่ 5 และนายวิม เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ขอเสนอ   
    ก าหนดสมัยประชุม ดังนี้ 
    สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
    สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 
    สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
    สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 และ 
    สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564 จ านวน 4 สมั ย             
    เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
    - เห็นชอบ 13  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง   -   เสียง    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
 

                  /5.2 พิจารณาการขออนุมัติ ... 
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นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  5.2 พิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายจ่าย           
    ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ    
ปลัด อบต.บางเตย  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่าย             
    บางรายการที่ตั้งจ่ายไว้ไม่ถูกต้องตามหมวดรายจ่ายเนื่องจากระเบียบงบประมาณ    
    มีการเปลี่ยนแปลง และบางรายการไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
    - ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง     
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ       
    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า   
    ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น      
    อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
    - โดยมีรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    กองคลัง โอนตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง               
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ       
    เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เพ่ือใช้ในงานจัดเก็บรายได้          
    (ออกใบเสร็จจากระบบคอมพิวเตอร์) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 
    โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวด    
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 22,000 บาท
    กองการศึกษาฯ โอนตั้งรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป     
    เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้าน      
    งานครัว รายการโต๊ะกลมพลาสติกพร้อมขา (เนื่องจากโต๊ะไม้เดิมช ารุดผุพังและไม่คุ้มค่า 
    ในการซ่อมแซม) จ านวน 20 ตัว งบประมาณ 40,000 บาท      
    โอนลด แผนงานการศึกา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร      
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน จ านวน 40,000 บาท 
    กองช่าง โอนเพ่ิม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวด          
    ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (เนื่องจากตั้งรายการไว้       
    ไม่ตรงตามหมวดรายจ่าย) จ านวน 500,000 บาท 
    โอนลด แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์     
    ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท  
    โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
    งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือพนักงาน จ านวน     
    300,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการโอน            
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
    เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
    - เห็นชอบ 13  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง   -   เสียง    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
 

                   /5.3 พิจารณาการขออนุมัติ ... 
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นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  5.3 พิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)   
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ชี้แจงการขอจ่ายขาดเงินสะสมฯ   
นายณัฎฐพพล สุขนันทฬส - ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายเงินสะสม 
    จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 3,844,000 บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาท) 
    - การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน      
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร    
    ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ          
    เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสม     
    ประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม  
    - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้       
    (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่                  
    1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ     
    ผู้ว่าราชการจังหวัด (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารอง    
    เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็น    
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไป     
    ใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ข้อ 89 องค์กร     
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้    
    เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร    
    ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น   
    การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด   
    ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ   
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสม   
    ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ   
    ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี     
    ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง    
    ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี    
    ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
    - ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ  
    คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
    - ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ            
    ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขององค์การบริหาร    
    ส่วนต าบลบางเตย คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 29,398,654.16 บาท         
    ส่วนสถานะทางการคลังปี พ.ศ. 2564 เงินรายได้ที่เข้ามาน้อยมาก เราต้องรอดูว่า 
    ในช่วงเดือนนี้รัฐบาลจะอุดหนุนเงินมาหรือไม่ ถ้าไม่อุดหนุนเราก็จะต้องขออนุมัติ   
    ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นระเบียบเพื่อน าเงินสะสมจ านวน 29,398,654.16 บาท     
     มาใช้จ่ายส าหรับรายจ่ายประจ า เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าไฟฟ้า ฯลฯ 
     ถ้าเงินอุดหนุนเข้ามาเราก็จ่ายไปตามปกติ ซึ่งกองคลังได้ตรวจสอบอยู่เป็นประจ า  
     ส่วนที่เราต้องจ่ายขาดเงินสะสมฯ เนื่องจากเงินงบประมาณไม่มีท าให้ไม่สามารถ 
    ด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ได้ จึงต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ 
 

                      /ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ... 
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นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ จ านวน 8    
    โครงการ ว่ามีโครงการอะไรบ้าง ให้ทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยว่าโครงการและพ้ืนที่   
    ที่จะด าเนินการ ว่ามีโครงการใดน่าจะมีปัญหาหรือไม่ 
น.ส.วัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)  
ผู้อ านวยการกองช่าง  1) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ริมถนนบางเตยซอย 2 หมู่ที่ 1   
     (บริเวณหน้าที่ดินนางศิริพร วุฒิเสถียร) งบประมาณ 500,000 บาท    
    2) โครงการขยายไหล่ทางถนนบางเตยซอย 3 ถึงถนนเลียบคลองหมอคง (ช่วงโค้ง
       ต่อเชื่อมถนน) และถนนบางเตยซอย 4 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 500,000 บาท  
    3) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมคลองประดับ (ต่อจากโครงการเดิมไปทาง   
    สะพานข้ามคลองประดับ) หมู่ที่ 3 งบประมาณ 500,000 บาท  
    4) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุกถนนเทิดพระเกียรติซอย 5    
    ช่วงที่ดินนายสุรชัย ทับทิมจรูญ (ต่อจากโครงการเดิมไปทางคลองหลวง) หมู่ที่ 3        
    งบประมาณ 498,000 บาท  
    5) โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนนเทิดพระเกียรติซอย 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 499,000 บาท  
    6) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองโพธิ์ (บริเวณประตูระบายน้ าคลองโพธิ์)   
    หมู่ที่ 5 งบประมาณ 350,000 บาท 
    7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบางเตยซอย 6 (คลองคุต) ช่วงบ้านนายเกษม       
    บู่สามสาย หมู่ที่ 2 งบประมาณ 497,000 บาท  
    8) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุกถนนเทิดพระเกียรติซอย 4    
    หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ดินนายนาวิน อ่างทอง) งบประมาณ 500,000 บาท  
    - รวม 8 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 3,844,000 บาท (สามล้านแปดแสนสี่   
    หมื่นสี่พันบาท) รบกวนทุกท่านช่วยดูว่าโครงการใดมีพ้ืนที่ด าเนินการที่อาจจะไม่ใช่              
    ที่สาธารณะ รบกวนด้วยพิจารณาด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง   มีท่านใด จะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาด          
    เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) เป็นเอกฉันท์ ดังนี้            
    - เห็นชอบ 13  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง   -   เสียง    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใด หรือไม่ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ความคืบหน้าการยกฐานะในช่วงนี้เทศบาลก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ของเรา 
    เรื่องที่เสนอขอยกฐานะไปก็ยังอยู่ที่เดิมเนื่องจากยังไม่มีค าสั่งให้ท าอะไร  ความ   
    เป็นไปได้อาจต้องเลือกตั้ง 2 ครั้ง คือเมื่อเลือกตั้งเทศบาลเสร็จจะมีการประกาศให้   
    เลือกตั้ง อบต. ต่อไป ถ้าผู้มีอ านาจไม่ได้ค านึงถึงงบประมาณที่ต้องเสียไปกับการ 
    เลือกตั้ง เราอาจต้องเลือกตั้ง อบต. ก่อนหนึ่งรอบ หลังจากเลือกตั้งแล้วมีประกาศ    
    ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็ต้องมีการเลือกตั้ งใหม่ แต่ถ้าผู้มีอ านาจค านึงถึง                       
    งบประมาณที่ต้องเสีย ก็อาจพิจารณาให้ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลในช่วงก่อน 
    ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต. ถ้าเป็นแบบนี้ เราก็จะเลือกตั้งพร้อมกับ อบต. คือ 
     อปท. อ่ืนก็เลือกตั้ง อบต. เราก็เลือกตั้งเทศบาลครั้งเดียว 
 

                 /นายอรรถพล ... 
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นายอรรถพล พลชัย  รบกวนสอบถาม กรณีที่ยังไม่มีการประกาศยกฐานะเป็นเทศบาล ยังเป็น อบต.       
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4   เหมือนเดิม จ านวนสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ มีท่านเดียวใช่หรือไม่ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เหลือท่านเดียว กฎหมายประกาศใช้แน่นอน 
นายอรรถพล พลชัย  ถ้าเลือกตั้ง อบต. แล้ว มีประกาศให้ยกฐานะเป็นเทศบาลภายหลัง เราต้องอยู่ให้ 
    ครบวาระ 4 ปีก่อนใช่หรือไม่ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เมื่อมีประกาศยกฐานะเป็นเทศบาล จะพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง       
    และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล    
    และนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นภายใน         
    สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล 
นายวิทยา  ชิวค้า   กรณีลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บริเวณถนนซอยฉลอม 
นายก อบต.บางเตย  เกิดข้อถกเถียงกันระหว่างผู้ที่อยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนน ว่ามีการลงหินคลุกล้ า 
    เข้าไปในที่ดินของตน ซึ่งจริงๆ แล้วทาง อบต.จะด าเนินการลงหินคลุกตามแนวถนน 
    เดิมซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ปัญหาเกิดจากความขัดแย้งและไม่ได้ประสานงาน 
    กันระหว่างผู้น าในพ้ืนที่ จึงขอยกเป็นกรณีตัวอย่างและต่อไปต่อให้สมาชิกและผู้น า 
    ช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยประสานงานกับ อบต. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย 
นางวีณา  แก้วอนุ  จะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินการของโรงเรียนเกี่ยวกับการเปิด-ปิดเรียนในช่วง       
ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านบางเตย สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โรงเรียน 
    ปิดตั้งแต่วันที่ 22-31 ธันวาคม โรงเรียนปิดแต่เรามีการเรียนการสอนออนไลน์      
    ซึ่งช่วงแรกที่มีการเรียนออนไลน์เครื่องมืออุปกรณ์ของเด็กค่อนข้างพร้อมเพรียง    
    หลังจากให้ปิดต่ออีกระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม เริ่มเกิดปัญหาเด็กอินเตอร์เน็ตหมด  
    ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้ามีอินเตอร์เน็ตชุมชนตามที่รัฐบาลเคยบอกไว้ก็คงดี    
    และขอเป็นตัวแทนขอบคุณ อบต. และ รพ.สต. ที่เข้าไปตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจ   
    ทางโรงเรียนก็มีมาตการให้เด็กใส่หน้ากาก วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ และ   
    งดเว้นการจัดท ากิจกรรมร่วมโดยเน้น ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก 
นางพนิดา ประชาชน  - ขอแจ้งการยกเลิกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องจากสภาพอากาศ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข PM 2.5 และได้ท าหนังสือแจ้งยกเลิกไปยังหมู่บ้านแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 มีหนังสือแจ้งจังหวัดนครปฐม ห้ามให้คนต่างชาติ      
    เข้า-ออกจังหวัดนครปฐม ส่วนสถานประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐห้าม  
    เดินทางไปยังพื้นท่ีเสี่ยง ถ้ามีความจ าเป็นต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค 
    - เนื่องผักตบชวาในคลองมีเพ่ิมมากขึ้น มีการแจ้งจากผู้น าและส่วนต่างๆ ให้             
    ด าเนินการฉีดพ่นเพ่ือก าจัด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบว่าน้ ายาที่เราใช้ฉีดพ่นอยู่เป็นชนิดที่     
    อนุญาตให้ใช้ได้แต่ประสิทธิภาพน้อยอาจท าให้ผักตบชวาตายช้าหรือต้องฉีดซ้ า       
    ส่วนชนิดที่ได้ผลดีไม่สามารถฉีดพ่นในแหล่งน้ าได้ จึงแจ้งให้ทราบและช่วยกันหา    
    วิธีด าเนินการแก้ไข 
นายพูนผล แซ่ซ ี   เรื่องผักตบชวาขอเสนอว่าเราควรร่วมมือกัน ช่วยกันเก็บ แบ่งกันรับผิดชอบ สมาชิก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก็น่าจะแก้ปัญได้  
นางสาวอมราภรณ์  ไทยทวี ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจ าปี 2564   
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
                   /วันอังคารที่ ... 
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นางสาวอมราภรณ์  ไทยทวี - วันอังคารที่ 16 ก.พ. 2564 ณ อาคารจอดรถข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง 
    วันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
    วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2564 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
    ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา หลักฐานที่ต้องน ามาด้วย 1) บัตรประจ าตัว  
    ประชาชน 2) ทะเบียนบ้าน 3) ส าเนาโฉนดหรือสัญญาเช่าทุกแปลที่ท าการเกษตร    
    โดยจะต้องปลูกพืชในแปลงแล้วอย่างน้อย 15 วัน  
    - หากไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกิน 3 ปี ติดต่อกันสถานภาพการเป็น                            
    เกษตรกรจะสิ้นสุดลงทันที 
    - หากเกษตกรไม่สะดวกในเวลาที่ก าหนดสามารถไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้ที่   
    ส านักงานเกษตรอ าเภอสามพรานในวันและเวลาราชการ 
นางอรวรรณ สรรเพชญวิทยา - การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีประจ าปี 2564 เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 13     
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  มกราคม – 31 มีนาคม กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับวัคซีน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ ส าหรับ  
    ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน             
    2) เด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี 3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง      
    หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบ าบัด 
    4) ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี 5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6) โรคธาลัสซีเมีย   
    และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7) โรคอ้วนน้ าหนัก   
    ตัวมากกว่า 100 กก. นอกจากนี้ได้เตรียมวัคซีนส าหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่       
    บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ท าลายสัตว์ปีก     
    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข  
    - เริ่มฉีดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป ส าหรับ รพ.สต.บางเตยจะฉีดให้ทุกวันศุกร์   
    ช่วงบ่ายไม่ได้ฉีดทุกวัน และต้องไปให้ตรงตามวันนัด ถ้าไม่ไปต้องยกเลิกการจองด้วย     
    ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถฉีดฟรีได้ ต้องเสียค่าบริการ 
นางสาวทัตติยา น้อยพิทักษ์ การเรียนการสอนของ กศน. ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ก็เหมือนกับของโรงเรียน
ครู กศน. ต าบลบางเตย  มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ เพ่ือสอบ  
    กลางภาค ซึ่งเจ้าหน้าที่ อบต. รพ.สต. รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันตรวจสถานที่         
    การสอบได้เว้นระยะห่าง ก าหนดจ านวนผู้เข้าสอบ หลังจากนี้จะสอบปลายภาค    
    วันที่ 3 – 4 เมษายน สอบเสร็จแล้วจะเปิดรับสมัครใหม่ต่อไป 
นางสาวจตุพร  ก้อนเมฆ   พัฒนากรอ าเภอประจ าต าบลบางเตย ไม่มีเรื่องแจ้งจากหน่วยงาน มาแนะน าตัว     
นักวิชาการพัฒนาชุมชน  และแจ้งเรื่องเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการไทยชนะ ธนาคารกรุงไทยจะเปิดหน่วย   
     บริการเพ่ิมเติมที่เซ็นทรัลศาลายา วันที่ 8–10 ก.พ. และวันที่ 18–19 ก.พ. ที่วัดไร่ขิง  
นายอุทัย  แย้มประชา  สอบถามเรื่องศาลาที่พักริมทางถนนบางเตยซอย 4 จะสร้างได้หรือไม่ 
นายณัฏฐพล  สุขนันทฬส  ศาลาฯ ซอย 4 ประเด็นปัญหาคือเจ้าของที่ดินแจ้งว่าล้ าที่ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินมิได้ 
    แจ้งขอรังวัดที่ดิน ท าให้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าล้ าหรือไม่ และเราเสียเปรียบตรงที่เรา 
    รื้อศาลาเดิมไปแล้ว แนวโน้มจะต้องยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง และอาจท าศาลาเล็กๆ    
    ที่สามารถเคลื่อนย้ายได ้ซึ่งก าลังด าเนินการเก่ียวกับราคาและผู้รับจ้าง 
นางสาวศุภิมา  จ้อยบ ารุง  ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากพบลูกบ้าน หรือ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ผู้สูงอายุ ที่ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่  รบกวนแจ้งให้บุคคลดังกล่าวให้รีบมาขึ้นทะเบียน        
    ที่ อบต. ก่อนวันที่ 29 กันยายน และหากผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังไม่มาขึ้นทะเบียนอาจ 
    รบกวนทุกท่านช่วยติดต่อหรือประสานงานด้วย 
                   /นายมานพ ... 




